

Số: /BC-UBND

Vân An, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Giải trình các nội dung được chỉ ra qua thanh tra về thực hiện chính sách giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn xã Vân An

Kính gửi: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Chi Lăng

Thực hiện Công văn số 1310/UBND ngày 14/6/2024 của UBND huyện Chi Lăng về việc giải trình các nội dung được chỉ ra qua thanh tra.

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 15/5/2024 của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 03/QĐ-TTr ngày 03/4/2024 của Chánh thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về thanh tra việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn xã Vân An

UBND xã Vân An báo cáo giải trình các nội dung được chỉ ra sau thanh tra cụ thể như sau:

* Việc Thành lập BCD điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2023 Ban chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình của xã Vân An thiếu thành phần là cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội được phân công theo dõi tại xã và công chức Địa chính - xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường như Đoàn thanh tra tại biên bản làm việc tại xã. UBND xã đã giải trình tại buổi làm việc với Đoàn thanh tra do đặc thù lĩnh vực công tác và nhiệm vụ chuyên môn các đồng chí trên khối lượng công việc lớn nên việc phải kiêm nhiệm thêm thành viên BCD rà soát hộ nghèo trong khi thành phần là thành viên BCD rà soát hộ nghèo của xã nhiệm vụ phải thường xuyên đơn đốc và đi thôn phối hợp cùng các điều tra viên để tiến hành rà soát chấm điểm phiếu điều tra thực tế các hộ do vậy việc bố trí sắp xếp thời gian sẽ không đảm bảo để thực hiện các công việc chuyên môn được giao vì vậy UBND xã đã không đưa các thành phần trên vào BCD rà soát hộ nghèo năm 2023. Trong năm 2024 xã sẽ kiện toàn và bổ sung thành phần đúng như tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

* Trong thời gian niêm yết kết quả rà soát, UBND xã đã nhận được đơn đề nghị phúc tra của Bà Hoàng Thị Luyến (Vợ của chủ hộ Vi Văn Dụng thôn Bình Trung) không đồng ý với kết quả rà soát, chấm điểm của điều tra viên và phân loại gia đình là hộ cận nghèo. Ngày 31/10/2023 UBND xã đã tổ chức phúc tra kết quả nhưng chưa lập biên bản kết thúc niêm yết kết quả phúc tra đối với hộ gia đình bà Hoàng Thị Luyến. Theo quy định là thời gian niêm yết công khai 3 ngày làm việc (kể từ ngày 31/10/2023) nhưng cùng ngày 31/10/2023 UBND xã đã ban hành công văn số 104/UBND về trả lời đơn đề nghị phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2023 của đối tượng là chưa đảm bảo thời gian theo quy định.

Với nội dung này, UBND xã đã giải trình tại buổi làm việc với Đoàn thanh tra: Thực tế UBND xã đã tổ chức phúc tra kết quả rà soát, chấm điểm đối với hộ gia đình bà Hoàng Thị Luyện và thực hiện niêm yết đảm bảo các bước theo quy định. Đã thực hiện niêm yết công khai 3 ngày làm việc tại trụ sở UBND xã; Nhà văn hóa thôn Bình Trung và lập biên bản bắt đầu niêm yết kể từ ngày 31/10/2023 đến hết ngày 02/11/2023. Và sau khi kết thúc niêm yết có văn bản trả lời đối tượng. Tuy nhiên trong quá trình ban hành văn bản trả lời công dân, UBND xã có sự sai sót, nhầm lẫn ngày, tháng ban hành văn bản (tức ngày 03/11/2023 nhầm thành ngày 31/10/2023) dẫn đến trong quá trình thanh tra kiểm tra phát hiện không đúng quy định. Thực tế UBND xã đã kết thúc niêm yết theo quy định, tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện không hoàn thiện biên bản kết thúc niêm yết bổ sung hồ sơ lưu dẫn đến thiếu biên bản kết thúc niêm yết. Trong năm 2024 xã sẽ thực hiện đảm bảo lưu hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Trên đây là báo cáo giải trình các nội dung được chỉ ra qua thanh tra về thực hiện chính sách giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn xã Vân An.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng LĐTBXHDT huyện (B/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VP.VHXX(LPC).

CHỦ TỊCH

Linh Văn Quý